

(สำเนา)

รับที่ ๑๗ / ๒๕๖๒ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

กระทู้ถามที่ ๐๑๗

วุฒิสภา

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง การแก้ไขปัญหาคูทกภัยและภัยแล้งนอกเขตชลประทานอย่างยั่งยืน

กราบเรียน ประธานวุฒิสภา

ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ดังต่อไปนี้

เนื่องจากที่ผ่านมาประเทศไทยประสบปัญหาภัยธรรมชาติโดยเฉพาะอุทกภัยและภัยแล้ง
ติดต่อกันมาเป็นเวลานานหลายทศวรรษ ทั้งนี้เพื่อการบริโภค อุปโภค น้ำเพื่อการเกษตรและน้ำใช้
เพื่อการอื่นๆ กำลังขาดแคลนในชั้นวิกฤติเพิ่มขึ้น แม้ว่าในรอบหนึ่งปีมีทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้งในปีนี้ก็เช่นกัน
ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาจำนวนมากสามารถเก็บไว้ใช้ประโยชน์ได้ไม่เกินร้อยละ ๓๐ ที่เหลืออีกร้อยละ ๗๐
ไหลลงสู่ทะเลซึ่งเป็นวัฏจักรตลอดมา อุทกภัยและภัยแล้งที่เกิดขึ้นในแต่ละปีสร้างความเสียหายให้กับ
ทรัพย์สินของประชาชนและงบประมาณแผ่นดินเป็นจำนวนมาก ประกอบกับแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - พ.ศ. ๒๕๘๐) ระบุว่า รัฐบาลมีนโยบายให้ทุกชุมชนทุกหมู่บ้านเข้าถึง
น้ำอุปโภคบริโภคได้อย่างทั่วถึง ในขณะที่ข้อมูล กชช.๒ ค. ระบุว่าหมู่บ้านที่มีน้ำเพื่อการเกษตรไม่ครบทั้งปี
มีถึงร้อยละ ๔๒ น้ำเพื่อการเกษตรนอกเขตชลประทานประมาณ ๙๐ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๗๐ ยังต้องพึ่งพา
น้ำฝนและน้ำบาดาลเป็นหลัก ต้นทุนน้ำในแหล่งน้ำผิวดินในหลายพื้นที่เกิดสถานการณ์ขาดแคลนไม่สามารถ
จัดหาได้ โดยเฉพาะพื้นที่หมู่บ้านห่างไกลการเข้าถึงแหล่งน้ำยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหการบริหารจัดการน้ำ
อย่างเป็นระบบ “ธนาคารน้ำใต้ดิน” จึงน่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำขัง น้ำแล้งได้
โดยการบริหารจัดการเมื่อ “น้ำหลาก ฝากลงใต้ดิน ฝนตกที่ไหน ฝากลงใต้ดินที่นั่น” เพื่อกักเก็บน้ำฝนไว้ใต้ดิน
สร้างความชุ่มชื้นให้ผิวดิน ไม่ก่อให้เกิดความแห้งแล้ง ทำให้ต้นไม้อายุยืนยาวตลอดปี ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์
ไม่เกิดไฟป่า น้ำฝนที่ตกลงมาไม่เสียหายอีกต่อไปสามารถทำได้ทั้งบ่อบาดาลเพื่อเติมน้ำลงใต้ดินและบ่อบาดาล
เพื่อนำน้ำไปใช้พร้อมกับเติมเติมน้ำในบ่อบาดาลให้มีใช้ตลอดปี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในฐานะที่กำกับดูแลการให้น้ำนอกเขตชลประทานทราบว่าได้รับงบประมาณไม่ถึงหมื่นล้านบาท ทั้งๆที่

การบริหาร...

การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบจำเป็นต้องใช้งบประมาณมากกว่า ๖ หมื่นล้านบาท เพื่อส่งผลให้เกิดความมั่นคงยั่งยืน
ทั้งในด้านการเกษตร ด้านอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมตลอดไปในอนาคต จึงขอเรียนถามว่า

๑. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีแนวนโยบายในการจัดหาแหล่งน้ำ
นอกเขตชลประทานเพื่อการเกษตรในทุกชุมชนทุกหมู่บ้านให้เพียงพอได้หรือไม่ อย่างไร

๒. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีแผนบริหารจัดการน้ำและแผนบูรณาการ
งบประมาณการจัดการน้ำของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัดพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
นอกเขตชลประทานให้มีน้ำใช้ได้ตลอดปีทันต่อสถานการณ์ได้หรือไม่ อย่างไร

๓. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะใช้โอกาสที่กระแสการเติมน้ำลงใต้ดิน
ได้รับความสนใจจากสังคมอย่างมากผลักดันให้เกิดขึ้นโดยที่ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในภาวะที่มี
งบประมาณจำกัดได้หรือไม่ อย่างไร

ขอให้ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

(ลงชื่อ) ระเบียบ รุ่งเรือง

(นายระเบียบ รุ่งเรือง)

สมาชิกวุฒิสภา

สำเนาถูกต้อง

(นายอัมฤทธิ์ เกตุแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักการประชุม

สทตช/พิมพ์

๐๖๕/ทาน